

Số: 14 /BC-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Ất Ty và một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán.

Nhằm chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Ất Ty - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 19/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 23/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp liên quan tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, đảm bảo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo sự phấn khởi và động viên quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN

1. Tình hình thị trường hàng hóa, dịch vụ và giá cả các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết.

a) Công tác chuẩn bị phục vụ Tết:

UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án dự trữ hàng hóa và bình ổn giá cả một số mặt hàng thiết yếu, như: Gạo; các sản phẩm chế biến từ thịt, trứng, rau, củ, quả, dầu ăn, nước chấm, đường, mứt, các loại hạt, bánh kẹo, nước giải khát... Lượng hàng hóa dự trữ phục vụ Tết gồm khoảng 50.000 tấn gạo, 5.000 tấn thịt heo, 2.000 tấn thịt bò, 1.800 tấn thịt gia cầm, 4.500 tấn thủy hải sản, 48 triệu trứng gia cầm, 60.000 tấn rau củ quả và lượng lớn hàng hóa sản xuất trong nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng tỉnh cũng đã chủ động phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo ổn định lượng cung ứng hàng hóa và giá cả thị trường trong dịp Tết. Chỉ đạo các Ban Quản lý chợ vận động, khuyến khích các hộ tiểu thương bổ sung thêm nguồn hàng kinh doanh. Tổ chức nhiều điểm bán hoa tươi, cây cảnh, tranh ảnh nghệ thuật, hàng thủ công mỹ nghệ... vào những ngày trước Tết, góp phần bổ sung sắc Xuân và thu hút đông đảo người xem, mua sắm. Đồng thời, đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là tại các điểm mua bán, tập kết hàng hóa (kho, bãi...) nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường; thực hiện khá nghiêm túc công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chú ý tăng cường phòng chống cháy, nổ cũng như việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết.

Ngoài ra, hưởng ứng Chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2024 – Vietnam Grand Sale 2024”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và để góp phần kích cầu tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân,

từ giữa tháng 12/2024, nhiều trung tâm thương mại, hệ thống phân phối, đại lý bán hàng, đặc biệt là các Siêu thị Co.op Quy Nhơn, An Nhơn, Go Quy Nhơn, VinMart Quy Nhơn và Mega Market Quy Nhơn đã tổ chức nhiều chương trình bán hàng khuyến mại, giảm giá khá phong phú, trong đó có nhiều mặt hàng giảm giá từ 2 - 50% so với giá niêm yết, cùng với các chương trình như tặng hàng hóa, phiếu mua hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền¹... đã góp phần đẩy mạnh lượng hàng hóa tiêu thụ và sức mua trên thị trường, do đó không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa cục bộ ở các địa phương.

Nhờ chủ động trong công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tư nhân... đã chủ động mở cửa, tăng số lượng quầy giao dịch và thời gian bán hàng, nên tình hình lưu thông hàng hóa trên thị trường trong những ngày giáp Tết đảm bảo thông suốt, nguồn cung ứng hàng hóa dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Các sản phẩm hàng hóa tiêu thụ mạnh trong dịp Tết gồm: Thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, mứt, nước giải khát và các mặt hàng tiêu dùng khác sản xuất trong nước, trong tỉnh.

Công tác phục vụ hàng hóa thiết yếu cho đồng bào miền núi đã được UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và huyện Hoài Ân quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch khá chu đáo, chuẩn bị đầy đủ lượng hàng hóa dự trữ để triển khai thực hiện theo phương án bình ổn được UBND tỉnh phê duyệt. Các đơn vị được giao bán hàng bình ổn giá đã tổ chức các điểm bán hàng cố định, lưu động phục vụ tốt nhu cầu mua sắm Tết của đồng bào miền núi.

b) Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết:

Song song với công tác chỉ đạo chuẩn bị lượng hàng hóa phục vụ Tết, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức phân công, bố trí cán bộ, kiểm soát viên theo dõi tình hình thị trường, giá cả hàng hóa và hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, không đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm...

Kết quả kiểm tra, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện, xử lý 115 vụ vi phạm; trong đó, 04 vụ vi phạm về lĩnh vực buôn bán hàng cấm, hàng lậu; 111 vụ vi phạm về lĩnh vực gian lận thương mại. Thu, nộp ngân sách Nhà nước hơn 27,5 tỷ đồng, trong đó tiền phạt bổ sung và truy thu thuế 23,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị, cửa hàng, hộ kinh doanh đảm bảo nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá,...

¹ Cụ thể: Hệ thống siêu thị Coop Mart: đã triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá từ ngày 01/12/2024 đến 12 giờ 00 phút ngày 28/01/2025 với nhiều hình thức khuyến mại như là sản phẩm ưu đãi chỉ từ 1.000 đồng (ưu đãi là những túi mù); bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (bằng hình thức giảm giá); bán hàng có kèm theo phiếu mua hàng; rinh giỏ quà tết nhận chiết khấu lên đến 20%,... Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega market (Việt Nam) tại tỉnh Bình Định: triển khai chương trình khuyến mại diễn ra theo từng thời điểm như từ ngày 25/12/2024 đến ngày 07/01/2025; từ ngày 08/01/2025 đến ngày 21/01/2025 theo từng các mặt hàng với mức khuyến mại, giảm giá từ 50% đến 75% cho các sản phẩm quen thuộc hoặc hình thức mua 01 tặng 01, mua 02 tặng 01,... Siêu thị Go Quy Nhơn: đã triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá theo từng thời điểm như từ ngày 28/11/2024 đến ngày 28/01/2025 và từng ngày 09/01/2025 đến ngày 22/01/2025 theo từng các mặt hàng với mức khuyến mại, giảm sâu lên đến 50% tùy từng mặt hàng, mua 01 tặng 01,....

c) Tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết:

Nhờ nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống phong phú, dồi dào nên giá cả các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, ít có sự biến động lớn, toàn tỉnh không xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến hay đầu cơ, găm hàng thu lời bất chính.

- Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng Chạp (ngày 22/01 - 28/01/2025), nhu cầu mua sắm phục vụ Tết của người dân tăng, thị trường hàng hoá khá sôi động, giá cả một số mặt hàng thiết yếu, nhất là bánh kẹo, nước giải khát có tăng so với ngày thường nhưng mức tăng không lớn. Trong đó, nhóm hàng rau, củ, quả các loại có mức giá tăng khoảng 7%; nhóm hàng thực phẩm tươi sống, hoa tươi có mức tăng khoảng 4%; nhóm hàng thực phẩm và đồ uống có mức giá tăng không đáng kể, riêng các sản phẩm đồ uống có cồn có xu hướng tăng giá nhẹ so với thời điểm trước ngày 23 tháng Chạp;... Để giảm bớt áp lực về nhu cầu mua sắm hàng hóa trong những ngày cận Tết, hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã kéo dài thời gian mở cửa bán hàng phục vụ người dân đến trưa ngày 29 tháng Chạp; các chợ truyền thống hoạt động mua, bán tấp nập đến chiều ngày 29 tháng Chạp. Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chuyên môn, nhu cầu mua sắm trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống... duy trì khá nhộn nhịp như Tết năm trước.

- Trong Tết, một số chợ, đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn, uống đã hoạt động trở lại kể từ chiều mùng 01 Tết (ngày 29/01/2025), các mặt hàng hoa tươi, rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống khá dồi dào; giá cả các mặt hàng nhìn chung còn ở mức cao hơn so với ngày thường.

- Từ mùng 05 tháng Giêng trở đi (ngày 02/02/2025) hầu hết giá cả các mặt hàng rau quả các loại, thực phẩm tươi sống, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng tại các chợ, nhà hàng, quán ăn uống trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và các huyện, thị xã trong tỉnh đã dần trở lại như những ngày bình thường.

2. Về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí trong dịp Tết.

- Từ trước Tết, các địa phương, nhất là tại thành phố Quy Nhơn, các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và một số thị trấn đã tập trung chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Tết, tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, cải tạo, chăm sóc công viên cây xanh, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng, cắm cờ hoa và tổ chức “tuyến đường hoa đón Tết” tại các tuyến đường chính, tổng vệ sinh đường phố, thu gom rác thải tồn đọng tại các khu dân cư, các nơi công cộng... nên đã góp phần cải thiện đáng kể cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị trong dịp Tết.

- Ngành Văn hóa và Thể thao phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan đã tập trung thực hiện trang trí, cổ động trực quan trên các tuyến đường chính tại thành phố Quy Nhơn và các thị xã, thị trấn trong tỉnh với nhiều màu sắc phong phú; tổ chức trưng bày Xây dựng biểu tượng linh vật năm Ất Tỵ 2025, trang trí khuôn viên tượng đài Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Sắc và triển lãm ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định năm 2024 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn), góp phần tạo điểm nhấn nổi bật phục vụ khách tham quan du lịch trong dịp Tết. Tổ chức tuyên truyền trực quan Lễ kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa;

kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuẩn bị chu đáo chương trình, kịch bản và huy động đông đảo lực lượng đạo diễn, diễn viên, nhạc công tham gia Chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân, đón chào năm mới Ất Tỵ 2025 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn) với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, cùng màn bắn pháo hoa đón mừng năm mới khá ấn tượng được tổ chức tại 2 địa điểm trên địa bàn tỉnh vào đêm Giao thừa (Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn), thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức triển lãm Báo xuân Ất Tỵ - 2025 tại Thư viện tỉnh. Sở Khoa học và công nghệ tổ chức triển lãm tranh ảnh thiên văn và một số hoạt động biểu diễn khoa học, công nghệ tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (TP Quy Nhơn). Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết đầy ý nghĩa như: Chương trình nghệ thuật, âm nhạc đường phố, triển lãm mai vàng nghệ thuật An Nhơn, biểu diễn văn nghệ, thi đấu bóng chuyền, võ cổ truyền, đua xe đạp, đua thuyền, cùng nhiều trò chơi dân gian truyền thống như đập ả, kéo co, cờ người, đánh bài chòi cổ, hô lô tô, xổ cổ nhơn, thi nấu bánh chưng, dựng cây nêu đón Tết cổ truyền,... thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo không khí khá vui tươi, sôi động trong dịp vui Xuân, đón Tết.

- Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ VN tỉnh đã tổ chức trọng thể viếng Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn, Lễ hội kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, Lễ Khai ấn Đền thờ Đức Thánh Trần; các địa phương cũng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm khởi nghĩa Vĩnh Thạnh, 60 năm chiến thắng Đồi 10 và 60 năm chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, Lễ dâng hương, dâng hoa tại các di tích văn hóa, lịch sử, Lễ hội Chợ Gò,... thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương cùng du khách trong và ngoài tỉnh tham dự.

- Đối với hoạt động du lịch: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã chuẩn bị chu đáo phương tiện vận chuyển, tiện nghi cơ sở vật chất, nguồn lực phục vụ du khách; tăng cường các tour và các chương trình, dịch vụ mới;... góp phần “kích cầu” du lịch Bình Định trong dịp Tết. Lượng khách du lịch lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết khá đông, đạt trên 39.450 lượt khách, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2024; công suất phòng của các cơ sở lưu trú trong 9 ngày nghỉ Tết đạt trung bình từ 20% - 40%, trong đó một số khách sạn từ 1 đến 5 sao từ ngày 30/01 – 01/02 (mùng 2 đến mùng 4 Tết) đạt 80 – 90%. Từ ngày 28/1 đến ngày 02/02/2025 (nhằm ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) có khoảng 162 chuyến bay đến Sân bay Phù Cát (trung bình mỗi ngày có khoảng 18 chuyến bay) từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; có 252 chuyến tàu hỏa đi/đến Ga Diêu Trì và Ga Quy Nhơn (trung bình mỗi ngày có 28 chuyến tàu đi/đến). Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh đạt khoảng 400.030 lượt khách, tăng 9%; trong đó, khách tham quan trong ngày ước đạt khoảng 360.580 lượt khách, tăng 56% so với cùng kỳ, chủ yếu là khách đến tham quan tại các điểm nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Hàm Hô, Eo Gió, Kỳ Co, Cửa Biển, Ghềnh Ráng, Bảo tàng Quang Trung, Khu di tích Đài Kính Thiên, Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, các tháp Chăm...). Tổng doanh thu du lịch đạt 341 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết năm 2024. Tại các cơ sở lưu trú và các điểm tham quan du lịch đều có sự đầu tư,

trang trí công phu, đảm bảo công tác vệ sinh, môi trường và có nhân viên du lịch theo dõi, hướng dẫn khách đi lại an toàn, chu đáo.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, các công ty kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp đã tiếp sóng và phát lại các chương trình vui Xuân, đón Tết của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình các tỉnh, thành phố với nhiều nội dung, chuyên mục phong phú gắn với Chương trình thời sự, phản ánh các hoạt động vui Xuân, đón Tết cổ truyền ở các địa phương trong và ngoài tỉnh cùng với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phòng, chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, không sử dụng pháo nổ, thức uống có cồn,... góp phần bổ sung kịp thời những thông tin cần thiết trong dịp Tết.

3. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông.

- Trước Tết, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các nhà thầu đang thi công các tuyến đường giao thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm thu dọn vật liệu, vật cản và đưa các máy móc thiết bị ra khỏi phạm vi nền đường để tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp Tết.

- Trong Tết và sau Tết, các lực lượng chức năng tỉnh đã tăng cường kiểm tra tình hình trật tự, an toàn giao thông tại các bến xe, nhà ga trên địa bàn tỉnh; đồng thời, yêu cầu các bến xe thực hiện nghiêm túc việc bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển hành khách tại các tuyến, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc tại các bến xe. Tổng số xe xuất bến tại các bến xe trên địa bàn tỉnh từ ngày 25/01 - 01/02/2025 (*nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày mùng 04 tháng Giêng năm Ất Ty*) là 2.033 chuyến xe, giảm 29,4%; vận chuyển hơn 7.700 lượt hành khách, giảm 56,1%; trong đó tuyến liên tỉnh thực hiện 1.305 chuyến xe, giảm 16,93%, vận chuyển 5.830 hành khách, giảm 39,7% so với Tết năm 2024. Lượng hành khách đi lại tăng cao kể từ sau ngày mùng 05 tháng Giêng, ngành giao thông vận tải đã có phương án chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tập trung phương tiện vận chuyển khách kịp thời, đảm bảo an toàn, chất lượng, không để hành khách có nhu cầu đi lại mà không có phương tiện phục vụ.

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết được bảo đảm. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức phân công người trực Tết và giải quyết kịp thời các nhiệm vụ công việc phát sinh trong dịp Tết theo thẩm quyền. Công an tỉnh và công an các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, nên đã góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết. Ngoài ra, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đã bố trí trực ban, bảo vệ và tuần tra 24/24h tại các địa bàn, khu vực xung yếu trong các ngày Tết.

+ *Tình hình đảm bảo TTATGT:* Trong dịp Tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm 03 người chết và 05 người bị thương, so với Tết năm 2024, giảm 06 vụ, giảm 04 người chết và giảm 02 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 2.248 lượt tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 774 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 2,5 tỷ đồng, tạm giữ 262 phương tiện các loại, trong đó:

Nồng độ còn 188 trường hợp; chạy quá tốc độ 211 trường hợp;...

+ *Phạm pháp hình sự*: Xảy ra 06 vụ (so với cùng kỳ năm 2024 giảm 03 vụ).

+ *Tai nạn do pháo nổ*: Không xảy ra. Cơ quan chức năng đã vận động giao nộp 01 hộp pháo nổ (49 viên); phát hiện xử lý 02 đối tượng thực hiện hành vi đốt pháo nổ trái phép (Quy Nhơn, Tuy Phước).

+ *Về tình hình cháy*: Xảy ra 01 vụ (huyện An Lão), thiệt hại không đáng kể.

4. Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Ty, các cấp, các ngành, các địa phương đã tổ chức hoạt động cứu trợ, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, gia đình bị thiệt hại ở các vùng lũ, đồng bào dân tộc thiểu số; thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn... cụ thể:

- Đối với đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng:

+ Lãnh đạo Tỉnh, các ngành, các địa phương đã tổ chức đi thăm và tặng quà đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết,... với tổng cộng trên 103.217 suất quà và tiền, tổng trị giá trên 31,15 tỷ đồng, cụ thể: Tổ chức trao tặng chu đáo 44.019 suất quà của Chủ tịch nước tặng, tổng số tiền trên 13,3 tỷ đồng; tổ chức thăm và tặng trên 59.198 suất quà và tiền từ ngân sách tỉnh với tổng trị giá trên 17,85 tỷ đồng.

+ Các địa phương đã kịp thời chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tháng 01 và tháng 02/2025 cho 30.005 đối tượng người có công, kinh phí thực hiện trên 167,3 tỷ đồng.

+ Cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đều tổ chức thăm, tặng quà chúc tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Các địa phương đều tiến hành việc tu sửa, trang trí và tổ chức lễ viếng các Nghĩa trang, Đài tưởng niệm liệt sỹ trong dịp tết.

- Đối với các đối tượng xã hội:

+ Lãnh đạo Tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương đã thăm và tặng quà cho các đối tượng là hộ nghèo với tổng cộng trên 6.630 suất quà và tiền, tổng trị giá trên 6,4 tỷ đồng. Các địa phương đã kịp thời cấp tiền trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 01 và tháng 02/2025 (trừ huyện Hoài Ân và huyện Tây Sơn chưa chi tháng 02) cho 101.378 đối tượng xã hội trước Tết, kinh phí thực hiện trên 146,1 tỷ đồng.

+ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các Hội đoàn thể tỉnh đã tăng cường vận động các đơn vị, doanh nghiệp chung tay góp sức thực hiện công tác an sinh xã hội, ủng hộ kinh phí chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn tỉnh với tinh thần "*không để ai bị bỏ lại phía sau*" với tổng cộng trên 121.319 suất quà và tiền, tổng trị giá trên 62,4 tỷ đồng.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương kiểm tra, tập trung đối tượng lang thang xin ăn vào Cơ

sở cai nghiện ma túy tạm quản lý để giữ gìn an ninh, trật tự, mỹ quan đường phố trong những ngày tết.

- Các Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy, Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn, Chăm sóc và điều dưỡng người có công, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn tổ chức đón tết chu đáo cho các đối tượng đang quản lý được ăn tết như tập quán gia đình.

- Ngoài ra, trong thời gian trước Tết, nhiều tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có những nghĩa cử cao đẹp, tham gia quyên góp và trực tiếp hỗ trợ, cứu trợ cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân bị mất việc... trên 231.166 suất quà, với tổng số tiền trên 100,03 tỷ đồng, góp phần làm ấm lòng những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc.

5. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ nhằm phục vụ, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết. Ngành Y tế đã chủ động rà soát, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với các ngành, địa phương thành lập các Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, nhất là các điểm bán thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất, pha chế, kinh doanh ăn uống, thực phẩm tươi sống không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định. Nhờ đó, trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh không bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm ở người và ngộ độc thực phẩm. Lũy kế từ ngày 25/01 - 02/02/2024 (*nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày mùng 05 tháng Giêng năm Ất Ty*), các cơ sở y tế đã tổ chức phục vụ điều trị thường xuyên cho trên 5.100 lượt bệnh nhân; trong đó, bệnh nhân vào viện trong các ngày nghỉ Tết trên 3.000 lượt bệnh nhân trong và ngoài tỉnh.

6. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị, địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm việc không dùng kinh phí ngân sách tổ chức liên hoan, gặp mặt, thăm, chúc Tết, tặng quà lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết,... Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chi trả kịp thời khoản tiền lương và phụ cấp lương tháng 01/2025 cho các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật trước Tết. Tính đến ngày 02/02/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (*chưa kể thu huy động đóng góp, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương*) là 1.360,8 tỷ đồng, đạt 7,8% dự toán năm, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 1.337,7 tỷ đồng, đạt 8,2% dự toán năm, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách là 1.534,8 tỷ đồng, đạt 6,4% dự toán năm và tăng 5,3% so với cùng kỳ.

- Trong những ngày giáp Tết, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh đã tổ chức thực hiện các lệnh thanh toán theo quy định, đảm bảo lượng tiền mặt cần thiết để đáp

ứng nhu cầu sử dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Trong và sau Tết, hầu hết các máy ATM, POS trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường, phục vụ nhu cầu giao dịch của người dân và doanh nghiệp.

7. Tình hình sản xuất kinh doanh, thưởng Tết của các đơn vị, doanh nghiệp.

- *Về sản xuất nông nghiệp:* Toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc gieo sạ lúa vụ Đông Xuân, diện tích là 46.294 ha, đạt 99,6% kế hoạch², phần lớn diện tích lúa sinh trưởng tốt, không phát sinh bệnh dịch gây hại cây trồng. Hầu hết bà con nông dân các địa phương sau Tết đều ra đồng tham gia sản xuất với quyết tâm giành thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân.

Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh được kiểm soát chặt chẽ nên không phát sinh; công tác kiểm tra hoạt động xuất, nhập động vật, kiểm soát giết mổ được tăng cường. Công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tại các khu vực trọng điểm, xung yếu trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết được duy trì thường xuyên. Trong dịp Tết, toàn tỉnh có khoảng 3.464 tàu/13.498 lao động (*tăng 213 tàu so với năm 2024*). Trong đó: tàu khai thác gần bờ trong tỉnh 2.150 tàu/4.300 lao động (*tăng 50 tàu*), tàu khai thác xa bờ 1.314 tàu/9.198 lao động (*tăng 163 tàu*). Sản lượng khai thác thủy sản trong dịp Tết đạt khoảng 3.369 tấn, tăng 869 tấn so với cùng kỳ.

- *Về sản xuất công nghiệp:* Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp nối đà phát triển cao của năm 2024 nên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2025 tăng 6,28% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,7%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 0,8%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng 18,9%.

Trong dịp Tết Nguyên đán, hầu hết các doanh nghiệp đã giải quyết cho người lao động nghỉ Tết từ ngày 25/01/2025 (ngày 26 tháng Chạp); sau Tết, phần lớn các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất từ ngày 03/02/2025 (mùng 6 tháng Giêng). Đến nay, các doanh nghiệp đã chi trả xong tiền lương tháng 12/2024 theo quy định và một số doanh nghiệp cho giải quyết hoặc ứng trước tiền lương tháng 01/2025.

Các doanh nghiệp đã chuẩn bị chu đáo tiền lương, tiền thưởng và quà Tết cho người lao động trước khi nghỉ Tết; việc chi thưởng và quà Tết cho người lao động năm nay tăng 10% so với Tết năm trước. Đa số các doanh nghiệp đều có mức thưởng Tết trung bình là 01 tháng lương (*bình quân hơn 7,2 triệu đồng/người*); một số doanh nghiệp có mức thưởng bình quân cho người lao động tương đối cao như Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền trung tại Quy Nhơn 23 triệu đồng, Công ty CP Dược - TTB Y tế Bình Định 15 triệu đồng, Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông Nghiệp Bình Định 14 triệu đồng³... Ngoài ra, một số doanh nghiệp có mức thưởng cao cho cá nhân như Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định 120 triệu đồng, Công ty CP Dược - TTB Y tế Bình Định 100 triệu đồng, CN Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền

² Diện tích còn lại chưa gieo sạ khoảng 295 ha, chủ yếu tập trung ở các huyện như: Vĩnh Thạnh (Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim), Phù Mỹ (Mỹ Lợi, Mỹ Châu, Mỹ Thắng)...

³ Công ty CP sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Bình Định 12,48 triệu đồng, Công ty CP Lương thực Bình Định 12 triệu đồng, Công ty TNHH Hải Long Bình Định 11 triệu đồng, Công ty CP Đầu tư An Phát 10,5 triệu đồng, Công ty TNHH ANT (MV) 10 triệu đồng, Công ty TNHH Thủy sản An Hải 9,5 triệu đồng, Công ty TNHH KURZ Việt Nam tại Bình Định (Tập đoàn Kurz) 9,5 triệu đồng....

Trung tại Quy Nhơn 86 triệu đồng, Công ty TNHH ANT (MV) 85 triệu đồng, Công ty TNHH B và D Lingerie Việt Nam 77 triệu đồng, Công ty CP Takao Bình Định 74 triệu đồng, Công ty CP Đầu tư An Phát 65 triệu đồng,...

- Việc cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt tiêu dùng trong dịp Tết được đảm bảo, Công ty Điện lực Bình Định và các đơn vị quản lý, kinh doanh điện trên địa bàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra, gia cố, bảo dưỡng an toàn hệ thống lưới điện và các thiết bị điện, nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo công suất cung cấp điện liên tục, ổn định, an toàn.

- Các doanh nghiệp trong thời gian nghỉ Tết đều có phân công người trực và quan tâm chú trọng công tác phòng chống cháy, nổ, sắp xếp gọn gàng vật tư, thiết bị... nên không xảy ra sự cố gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sau Tết, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, nhất là các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu “*tăng tốc*” “*bứt phá*” phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ; Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 19/12/2024, Công văn số 10039/UBND-TH ngày 11/12/2024, Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/01/2025 của UBND tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, ghi dấu ấn 50 năm giải phóng tỉnh Bình Định - niềm tự hào và vinh quang của quê hương; trước mắt, chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh, với quyết tâm giành thắng lợi vụ Đông Xuân. Tiếp tục gieo trồng cây trồng cạn hết diện tích theo kế hoạch; tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất là mở rộng đàn heo, đàn bò, nuôi gà đồi; chú trọng công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tăng cường hoạt động khai thác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; nhân rộng, phát triển các mô hình nuôi biển mang lại hiệu quả kinh tế. Tập trung triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ và khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU). Chủ động các biện pháp bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng và chăm sóc rừng trồng; phát triển trồng rừng cây gỗ lớn, gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, phục vụ xuất khẩu. Quan tâm kêu gọi đầu tư, xây dựng các Nhà máy sản xuất, đặc biệt Nhà máy chế biến gia súc, gia cầm, thực phẩm, nông sản, lâm sản, thủy sản,... góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tại các địa phương; mỗi địa phương hình thành mới ít nhất 01 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; rà soát, củng cố và phát triển các làng nghề truyền thống.

2. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khai thác đất, đá, cát... trái phép; xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ phương án xử lý vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác, chất thải, nước thải cả trong sản xuất và sinh hoạt; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh và tăng cường thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực xử lý rác thải, chất thải, nước thải.

3. Theo dõi, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm đảm bảo tăng trưởng sản xuất công nghiệp theo kế hoạch; đôn đốc các doanh nghiệp sau Tết đi vào sản xuất ổn định; tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp sớm hoàn thành, đi vào hoạt động. Chú trọng thúc đẩy phát triển các mặt hàng, nhóm hàng chủ lực, đang có lợi thế về thị trường,... góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp kích cầu, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; chuẩn bị chu đáo chương trình, kịch bản và các điều kiện có liên quan để đón đầu đợt cao điểm du lịch mùa Xuân; quan tâm tổ chức các Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Bình Định đến các thị trường tiềm năng trong và ngoài nước.

4. Triển khai quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ thu hút đầu tư; đôn đốc các doanh nghiệp triển khai nhanh các dự án, nhất là các dự án đã đăng ký, cấp phép đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, kêu gọi, thu hút các dự án vào Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu, cụm công nghiệp và các khu, điểm du lịch. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành và đi vào hoạt động các dự án đã đăng ký đầu tư, nhất là các dự án dự án công nghiệp, năng lượng tái tạo, môi trường, thương mại, dịch vụ, du lịch...

5. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư, xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, các công trình đã có trong kế hoạch năm 2025; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Tập trung hoàn tất hồ sơ, thủ tục; đẩy nhanh tiến độ GPMB; đầu tư xây dựng, hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, như: Tuyến đường cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh; Đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, đường nối từ QL 19 đến QL 1D, Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, Tuyến đường kết nối ĐT.638 đến ĐT.639 trên địa bàn huyện Phù Mỹ, Đập dâng Phú Phong và các dự án thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, du lịch, khoa học công nghệ, thông tin - truyền thông... Phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục liên quan và triển khai nhanh các công trình, dự án trọng điểm, động lực dẫn dắt tăng trưởng, như: Tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, Khu công nghiệp Phù Mỹ và Khu bến cảng Phù Mỹ,...

6. Triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2025 cụ thể theo từng tháng; tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, nhất là thu tiền sử dụng đất, chống tình trạng thất thu, lạm thu, nợ đọng thuế. Đảm bảo chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, định mức, đồng thời, triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết; tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển và quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường,...

7. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục gắn với thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục; thúc đẩy chương trình giáo dục STEM, AI trong các trường THPT. Chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; y tế dự phòng; đảm bảo sẵn sàng thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án, chương trình về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh;... Tăng cường phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh, đồng bộ hạ tầng thông tin, viễn thông, thực hiện chuyển đổi số; phát triển kinh tế số gắn với kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

8. Tập trung rà soát, tham mưu đề xuất tổ chức tốt các sự kiện, chương trình, lễ hội lớn, nhất là các chương trình, sự kiện quan trọng của tỉnh diễn ra trong quý I/2025, như: Các Lễ hội đầu Xuân; Giải đua thuyền máy công thức 1 F1 H20 và UIM-ABP AQUABIKE Bình Định Grand Prix; Ngày hội Người Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 50 ngày Giải phóng Bình Định (31/3); Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp;...

9. Tập trung hoàn thiện Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, quyết tâm giữ vững thứ hạng chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ. Tổ chức tốt công tác giao quân năm 2025 theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2025; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người và các vụ việc tồn đọng, không để phát sinh điểm nóng.

10. Thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương về việc không sử dụng kinh phí ngân sách, tài sản công vào mục đích tham quan lễ hội, chi phí liên hoan gặp mặt đầu năm; cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội trong giờ làm việc hành chính./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (phía Nam);
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5;
- TT Tỉnh ủy;
- TT, các Ban HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB Mặt trận TQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP ĐDBQH & HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh